

Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic

có niềm vui mới:

đám cưới và đi n ra hôm 10-2

Chàng trai người Úc không tay không chân đầy nghị lực Nick Vujicic đã có một đám cưới ngọt ngào với người bạn gái Kanae Miyahara tại California.

Trên trang Facebook của mình, Nick Vujicic đã vui mừng thông báo về đám cưới và đi n ra hôm 10-2 của anh. Đây cũng là món quà Valentine đặc biệt dành cho anh và với tất cả những người xung quanh. Trong một bài phát biểu vào tháng 8-2011, Nick Vujicic từng bày tỏ anh hi vọng sẽ tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp.

nick vujicic married pictures

Nick enjoys the Hawaiian sun in his customised electric wheelchair

Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic có niềm vui mới

(TNO) Nhỏ ng ngày qua, cỏ dân mỏ ng liên tỏ c truyỏ n nhau nhỏ ng bỏ c ỏ nh cỏ ỏ i cỏ a chàng trai ngỏ ỏ i Úc không tay, không chân đỏ y nghỏ ỏ c Nick Vujicic vỏ i ngỏ ỏ i bỏ n gái Kanae Miyahara, kèm theo nhỏ ng ỏ i chúc phúc chân thành nhỏ t.

Theo Reuters, Nick Vujicic vui mỏ ng thông báo trên trang Facebook cỏ a mình rỏ ng đám cỏ ỏ i cỏ a anh và bỏ n gái Kanae Miyahara vỏ a điỏ n ra hôm 10.2 tỏ i California (Mỏ).

Thông tin này đã nhỏ n đỏ ỏ c sỏ chia sỏ cỏ a hàng triỏ u ngỏ ỏ i yêu quý Nick Vujicic tỏ Mỏ , Úc, Canada cho đỏ n Đài Loan, Hỏ ng Kông, Trung Quỏ c, Singapore, Nam Phi, Colombia, ỏ n Đỏ ... Nhỏ ng ngỏ ỏ i đỏ ỏ c anh truyỏ n cỏ m hỏ ng vỏ nghỏ ỏ c sỏ ng đã vô cùng vui sỏ ỏ ng trỏ ỏ c hỏ nh phúc mỏ i cỏ a chàng trai khuyỏ t tỏ t này.

Mỏ t cỏ dân mỏ ng bày tỏ : "Cuỏ c hôn nhân này sỏ là đám cỏ ỏ i cỏ a năm, à không, phỏ i là đám cỏ ỏ i cỏ a đám cỏ ỏ i thỏ kỏ mỏ i đúng. Đây là mỏ t tình yêu đích thỏ c. Nó đỏ p hỏ n cỏ mỏ t câu chuyỏ n cỏ tích hoỏ c mỏ t bỏ phim. Nick đã mang đỏ n niỏ m hy vỏ ng cho hàng triỏ u ngỏ ỏ i trên thỏ giỏ i. Mỏ i ngỏ ỏ i đỏ u biỏ t và yêu quý Nick

Nick Vujicic sinh ra đã không có tay và chân. Mỏ i hoỏ t đỏ ng cỏ a anh đỏ u nhỏ mỏ t chân nhỏ bên trái. Tuy vỏ y, anh vỏ n ỏ c quan, yêu đỏ i và trỏ thành tỏ m gỏ ỏ ng vỏ ý chí, nghỏ ỏ c cho hàng triỏ u ngỏ ỏ i trên thỏ giỏ i.

Vào tháng 8.2011, Nick Vujicic tỏ ng bày tỏ rỏ ng anh hy vỏ ng sỏ tìm đỏ ỏ c mỏ t ngỏ ỏ i bỏ n đỏ i và có mỏ t mái ỏ m gia đờnh hỏ nh phúc.

Trên các điỏ n đàn và mỏ ng xã hỏ i, các bỏ n trỏ tỏ i Viỏ t Nam cũng chia sỏ niỏ m vui vỏ i Nick Vujicic.

Bỏ n có nick Jackie Nguyen viỏ t: "Thỏ t vui mỏ ng trỏ ỏ c hỏ nh phúc cỏ a anh. Ngỏ ỏ i tỏ t rỏ i cũng đỏ ỏ c đỏ n đỏ p. Mỏ t ngỏ ỏ i giàu nghỏ ỏ c và luôn ỏ c quan nhỏ anh xỏ ng đỏ ng đỏ ỏ c hỏ ỏ ng hỏ nh phúc này. Chúc anh và chỏ hỏ nh phúc!".